



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สถิติพิเศษ: สศก.โชว์ตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี 60 เพิ่ม 15%	สยามรัฐ
2. เปิดมาตรการแก้ปัญหาหาคาสินค้าเกษตรตกต่ำ	ไทยโพสต์
3. สศก.คาดการณ์ราคาสินค้า เกษตรครึ่งปีหลังสดใส	โพสต์ทูเดย์
4. คอแลมน์ ประเด็นร้อน	โพสต์ทูเดย์
5. จี้"บิ๊กตุ๋"สอบประมุขข้าวเสื่อมส่อทุจริต	ผู้จัดการรายวัน
6. คอแลมน์ บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
7. เกษตรเขต 2 เร่งขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ	มติชน
8. สายแฉ! ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร'เกมข้าวเนา..ใครเนา!	คม ชัด ลึก
9. Govt brushes off call to test the quality of rice stocks	The Nation
10. ภาพข่าว: ชื่นชมฝีมือคนไทย	ไทยโพสต์
11. ภาพข่าว: วันเกษตรแห่งชาติ	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : สก๊อปพิเศษ: สศก.โชว์ตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี 60 เพิ่ม 15% ผู้ปลูกมังคุดเฮ ระบายได้สูงกว่าพืชทุกตัว

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 23457 หน้า 12(ล่างซ้าย)

## สศก.โชว์ตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี 60 เพิ่ม 15% ผู้ปลูกมังคุดเฮ ระบายได้สูงกว่าพืชทุกตัว



### สก๊อปพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งด้านผลผลิต และราคาที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งปีแรก โดยวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปี 59 ที่ 142.42% เพิ่มขึ้นเป็น 163.79% คิดเป็นสัดส่วนรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นถึง 15.01% ซึ่งเกิดจากปัจจัยของสภาพอากาศเอื้ออำนวยและเกษตรกรมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น นำไปสู่ค่าเฉลี่ยดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 103.69% เพิ่มขึ้นเป็น 113.73% หรือเพิ่มขึ้น 9.68% จากปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน เงาะ มังคุดและกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนด้านดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 137.35% เป็น 144.02% คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 4.86%



นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวไว้วิเคราะห์รายหมวดสินค้าสำคัญ พบว่าหมวดพืชผลสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากที่สุด โดยขยายตัว จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่ 135.10% ครึ่งปี 2560 อยู่ที่ 164.03 เพิ่มขึ้นถึง 21.42% รองลงมาคือ หมวดประมงขยายตัวจาก 185.39% เป็น 176.93% หรือเพิ่มขึ้น 17.81% แต่หมวดปศุสัตว์ มีการหดตัวลดลงจากปีก่อนที่ 185.39% เหลือ 176.93% ลดลง 4.56% เนื่องจากปัญหา



โรคระบาดในสัตว์ปีกและสุกรในบางพื้นที่ ทั้งนี้สินค้าสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ มังคุด ทูเรียน ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม เงาะ และปาล์มน้ำมัน

โดยมังคุด สร้างรายได้ให้เกษตรกรโดดเด่นที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนี้ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 116.39% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตมังคุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.28% เนื่องจากสภาพอากาศมีความเย็นเหมาะสมและดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 84.50% เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ทูเรียน ที่เกษตรกรผู้ปลูกทูเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในค่าเฉลี่ย 79.29% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตทูเรียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.91% จากสภาพอากาศปีนี้มีความเย็นเหมาะสม ส่งผลให้ออกดอกได้มากขึ้น ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.46% เพราะปริมาณผลผลิตทูเรียนกว่า 60% ของทูเรียนทั้งประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งจีน ไต้หวันฮ่องกง และเวียดนาม

ส่วนข้าวเปลือกเจ้าช่วงครึ่งปีแรกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้ามีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

71% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้น 88.81% ซึ่งเป็นข้าวนาปรังที่ปลูกในเขตชลประทานไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่วนดัชนีราคาปรับตัวลดลง 3.84% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านยางพารา รายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.28% เป็นผลมาจากดัชนีราคาขายพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น 55.86% เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้กำหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออก ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง 1.66% ซึ่งเกิดจากช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีฝนหนักอย่างต่อเนื่องและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่สำคัญของการปลูกยาง

ขณะที่ อ้อยโรงงาน พบว่า รายได้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45.31% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตอ้อยโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.88% จากคุณภาพผลผลิตอ้อยในปีการผลิต 2559/60 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานทุกแห่งส่งผลดีต่อผลผลิตน้ำ







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : สก๊อปพิเศษ: สศก.โชว์ตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี 60 เพิ่ม 15% ผู้ปลูกมังคุดเฮ ระบายได้สูงกว่าพืชทุกตัว

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 23457 หน้า 12(ล่างซ้าย)



ตาลทราย ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.70% จากราคาน้ำตาลทรายโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายได้ปรับตัวสูง ส่วนของปาล์มน้ำมัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.04% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.72% เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสม ส่วนดัชนีราคาปรับตัวลดลง 6.70% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และ กุ้งขาวแวนนาไม รายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.81% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.16% จากสภาพอากาศปีนี้มีความเหมาะสม และได้แก้ไขปัญหารโรคกุ้งตายด่วน (EMS) รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างฟาร์มโดยมีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.93% เนื่องจากผลกระทบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

“จะเห็นว่าตัวเลขภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ในแต่ละด้านมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 15% ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในค่าเฉลี่ยเกือบ 10% และดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งด้านสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยปกติ การบริหารจัดการน้ำชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้าง



แรงจูงใจให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ สศก. คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังก็จะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกเช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรก”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : เปิดมาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 7556 หน้า 17(ล่างซ้าย)

## เปิดมาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

**นางสาวจริยา สุทธิโยธา เลขานุการ**  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นผลมาจากอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าเกษตรมีน้อยกว่าอุปทานหรือปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากที่สุด (Peak) ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหามาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ตลาดนำการผลิตหรือผลิตตามตลาดต้องการ รวมทั้งแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์ สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร อาทิ ข้าว มีแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 เช่น ส่งเสริมการผลิตใหญ่และเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP/อินทรีย์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ปลูกพืชหลากหลาย/พืชปุ๋ยสดลดรอบนาปรัง รวมทั้งประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น

สับปะรด ได้ประสานโมเดิร์นเทรดช่วยรับซื้อ สับปะรดเพิ่มเติมจากปกติ และให้โรงงานแปรรูป

สับปะรดเพิ่มการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงาน เช่น ภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ราคาได้คลี่คลายแล้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวทางบริหาร, จัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้ประสานให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรับซื้อจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8.00 บาท ที่ความชื้น 14.5% (ราคา ณ กรุงเทพฯและปริมาณชล) และเพิ่มช่องทางพิเศษให้สถาบันเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายได้โดยตรง รวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหารับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น

ส่วนยางพารา ในปี 2560 ได้เร่งรัดการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐบาลว่าปริมาณความต้องการน้ำยางข้น 22,300 ตัน และยางแห้ง 2,900 ตัน ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2561 รวมทั้งขณะนี้ กยท. ร่วมกับเอกชน กำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น (108 แห่ง) ตลาดกลาง (6 แห่ง) และตลาดภูมิภาค (3 ประเทศ) ด้วยการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : สศก.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรครึ่งปีหลังสดใส

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 23457 หน้า A2(ล่าง)

# สศก.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรครึ่งปีหลังสดใส

**จรรยา สุทธิโชทยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ราคาสินค้าเกษตรในครึ่งหลังปี 2560 มีแนวโน้มเป็นบวก ในกลุ่มพืชสำคัญ ทั้ง ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ ส่งผลต่อดัชนีรายได้ภาคเกษตรโดยรวม ภายใต้ปัจจัยจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่คาดการณ์ว่าจะไม่ต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากเงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ 33 บาท/ดอลลาร์ ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาวะส่งออกเล็กน้อย โดยผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะเริ่มออกมาในช่วงไตรมาส 3 และ 4 จะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ภาคใต้ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในช่วงครึ่งแรกปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่าดัชนีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 15% โดยผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 96.40% จากปี 2559 อยู่ที่ 50.18 เพิ่มขึ้น 92.11%

ทั้งนี้ สศก.คาดว่า ราคาข้าวจะดีต่อเนื่อง เป็นผลมาจากประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น บังกลาเทศ และอินเดีย ประสบภัยธรรมชาติ โดยครึ่งหลังของปี 2560 ราคาข้าวเปลือกเจ้าคาดว่าจะอยู่ที่ 7,627-8,000 บาท/ตัน จากปี 2559 ที่ราคาอยู่ที่ 7,931 บาท/ตัน



โดยพบว่าผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากมีการจัดการแปลงที่ดีขึ้น และปริมาณน้ำดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ปี 2560 จะมีการส่งออกข้าวรวม 10 ล้านตันข้าวสาร จากปริมาณความต้องการข้าวจากต่างประเทศ

สำหรับสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะราคาจะเป็นบวก คือ ข้าวนาปี และยางพารา ที่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวของรัฐสามารถจำหน่ายได้หมด และสต็อกยางพาราของโครงการรัฐบาล 3.1 แสนตัน ได้มีการจำหน่ายออกไปจนเหลือเพียง 6 หมื่นตัน ซึ่งรัฐมีนโยบายที่จะนำมาใช้ในโครงการของรัฐไม่จำหน่าย และในงบ

ประมาณปี 2561 นายกรัฐมนตรีได้ให้แต่ละกระทรวงใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในประเทศเพิ่มเติมในงานของกระทรวง นอกจากนี้ องค์การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะร่วมกับ 6 บริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่ตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางเข้าซื้อ ยางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการดึงราคายางพาราในตลาดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งตัวเลขใช้ยางของ 9 กระทรวง สรุปว่าจะใช้ประมาณน้ำยางขึ้น 2.23 หมื่นตัน และยางแห้ง 2,900 ตัน ซึ่งคาดการณ์จะมีการส่งออกยาง 3.6-3.7 ล้านตัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : สศก.คาดการณ์ราคา เกษตรครึ่งปีหลังสดใส

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 23457 หน้า A2(ล่าง)

ขณะที่ปี 2561 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการใช้ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งขณะนี้ กยท. ร่วมกับเอกชน กำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง และเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น (108 แห่ง) ตลาดกลาง (6 แห่ง) และตลาดภูมิภาค (3 ประเทศ) ด้วยการซื้อขายยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อีซัน สุขสะอาด ผู้จัดการ กยท. ระบุว่า หลังมาตรการของรัฐออกมา คาดว่าจะดึงราคายางเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายราคาน้ำยางชั้นอยู่ที่ 70 บาท/กิโลกรัม (กก.) และราคา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ประมาณ 55-60 บาท/กก. ซึ่งจะทอนลงกลับไปราคา รับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกรได้เตรียมออกโครงการสินเชื่อสมาร์ต ฟาร์มเมอร์ เน้นช่วยเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการนำนวัตกรรมมาใช้ ยกกระดับสินค้าเกษตรกร ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรรายกลุ่ม จะมีโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี ในปีนี้คาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นถึง 1 แสนล้านบาท จากที่ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อไว้ที่ 7.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อได้ 4 หมื่นล้านบาท ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
หัวข้อ : คอถัมน์ ประเด็นร้อน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 5275 หน้า A2(ขวา)

## ประเด็นร้อน

**1.**วันนี้ต้องติดตาม พล.ต. ดงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เปิดเวทีแจกร่างสัญญาประชาคมสร้างความปรองดอง ประเดิมวันแรกในส่วนของภาคกลาง ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1

**2.**นายธีรชัย อัดนวนานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

**3.**น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะแถลงข่าวประเด็นสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดโลก



ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ 134 ซึ่งต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไร เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวและยางพาราเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ■



# จี"บีกตุ"สอบประมวลข่าวล้อมสื่อทุจริต

ผู้จัดการรายวัน360 - "วัชระ" เชื่อมีการอ้างชื่อนายกฯ-รมว.เกษตรฯ ส่อทุจริตประมวลข่าวล้อมฯ ไร้เรื่อง "บีกตุ" เร่งตรวจสอบด่วน

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีการอ้างชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ ในการตัดสิทธิบริษัทเอกชนที่เข้าประมวลข่าวล้อมสภภาพ ที่จะใช้ทำเอทานอลของกรมการค้าต่างประเทศ ที่อาจสื่อทุจริต ว่า นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงว่าการประมวลข่าวดังกล่าว มีความชัดเจนโปร่งใส โดยผู้ที่เข้าร่วมประมวลต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน และสัตว์ และไม่มีประวัติทำความเสียหายต่อราชการ ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะตรวจสอบพบว่า มีบริษัทที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตมันสำปะหลัง ได้เข้าร่วมประมวลด้วย โดยบริษัทดังกล่าว มี พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือ

"หมอโด่ง" อดีตเลขาธิการ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น บริษัทดังกล่าว ซึ่งยังหลบหนีคดีอยู่ แต่กลับตัดสิทธิ

ไม่ให้ บริษัท พีพีเค เอทานอล จำกัด เข้าร่วมประมวล และยกเลิกการขายข่าวล้อมสภภาพให้บริษัทดังกล่าว ที่ประมวลข่าวล้อมสภภาพก่อนหน้านี้ในการประมวลครั้งที่ 1/2560 ทั้งหมด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังอ้างว่า รมว.เกษตรฯ ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบาย และบริหาร

จัดการข้าว (นบข.) ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน นบข. เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้มีการตัดสิทธิบริษัทที่จะร่วมเข้าประมวล ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า เป็นการอ้างชื่อนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ มากกว่า โดยที่บุคคลทั้งสองอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รู้เห็นแต่อย่างใด โดยมีการระบุชื่อว่า พล.อ.ฉัตรชัยได้รับคำสั่งจากประธานกรรมการ นบข. คือ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งการเขียนหนังสือราชการเช่นนี้ มองเป็นอื่นไม่ได้ ถ้ามีการฟ้องร้อง ทั้งสองจะตกเป็นผู้ต้องหา

ทั้งนี้ เบื้องต้นศาลปกครอง ได้มีคำสั่งให้มีการระงับโครงการประมวลดังกล่าวไว้ก่อน โดยในวันนี้ (17 ก.ค.) ตนจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ว่ามีการอ้างชื่อ ที่อาจสื่อให้มีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมขอให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน.





หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ..... **โค้งสุดท้ายโรดแม็ปทำทนายอำนาจผู้นำ.....ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560** .....● เกาะกระแส **ปรับ ครม.** ก้าวเข้าสู่การบริหารประเทศปีที่ 4 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำพิธี

การบริหารประเทศทุกด้าน.....ทำทนายการแก้ปัญหา **พืชผลการเกษตรตกต่ำ** ที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ไล่ไปถาม **กระทรวงพาณิชย์** หลังจากที่ ถูกจีจุดอ่อน **การบริหารงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่เข้าเป้า.....งานนี้** ก็เลยเป็นการทำพิธี พล.อ.ประยุทธ์ จะกล้าลูบหน้าปะจมูกหรือไม่.....● **เอาแค่ ปัญหาราคายางพารา ตกต่ำ พล.อ.ประยุทธ์** ในฐานะผู้นำรัฐบาล ต้อง ตกเป็นจำเลย **เกษตรกรชาวสวนยางและอดีตนักการเมืองในภาคใต้ไปฉิบ.....** **ถาวร เสนเนียม** อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาชน พล.อ.ประยุทธ์ เต็มสูบ.....แนะนำให้ **นายกุลทุ** ไปเจรจากับ **ประเทศมาเลเซีย** และให้ฟังเสียง

คนจน.....ตีแสกหน้าที่ผ่านมา **รัฐบาลสั่งการให้ส่วนราชการ** **ช่วยกันใช้ยางพารา.....**สามารถปฏิบัติได้แค่ร้อยละ 5 เท่านั้น .....ถ้า **ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย** ที่ผลิตยางมากที่สุด ในโลกยังไม่ได้คุยกัน ราคายางจะตกต่ำอีกระลอก.....ตั้งคำถาม **ซื้ออาวุธ ซื้อเรือดำน้ำ ซื้อเครื่องบิน** ทำไมไม่เสนอ **แลกยางพาราเป็นบาร์เตอร์เทรด.....**ไม่อยากจะตีความว่าเป็นการ สอนมวยรัฐบาล.....● **เอา** เรื่องของ **การทุจริตคอร์รัปชัน** ที่ยังไม่บรรเทา.....**คสช.** กอบกู้สถานการณ์โดยการรับคำสั่ง จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. **เปิดค่ายทหารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ.....**มอบหมายให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เปิดโต๊ะรับเรื่องทางสายด่วน 1299 ตลอด 24 ชั่วโมง .....หรือแจ้งผ่านตู้ ปณ. 444 ปณ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200.....แต่วันแรกมีเรื่องร้องเรียนเป็นกระบุง.....หนักใจแทน รัฐบาลนายกุลทุ พับฝ่า.....● **ไหนๆก็ไหนๆ** ถึงเวลาที่ จะต้องช่วยกัน **ปฏิรูปประเทศไทย** เริ่มต้นที่ **การปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้าง** **การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ** ให้สอดคล้องกับสถานการณ์.....เพราะฉะนั้น การที่ **สนช.** ให้ความเห็นชอบ **ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.....**ที่รับวิจารณ์ว่าเป็นความต้องการของ **คสช.** และจะเกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมาย ถือเป็นอาการร้อนตัวของ **ขาประจำ** ที่ พล.อ.ประวิตร **วงศ์สุวรรณ** รองนายฯ และ **รมว.กลาโหม** **ยี่น**

นั่งยันว่า การทำงานของ *สนช.ไม่เกี่ยวข้องกับ คสช.* .....อย่ามาดอกลิ่มเสียให้ยาก  
 .....● ในเวลาเดียวกัน **วิรัตน์ กัลยาศิริ** หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์  
 พุดถึงเรื่องที่ *สนช.* ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญา  
 ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.....ให้สามารถ *พิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้*  
*และไม่ขาดอายุความ*.....บังคับใช้กับ *นักการเมืองทุกคนและกับประชาชนทุกคน*  
 .....กรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนาเอง.....● **ฮัดเซย์ โฆททาร์**ที่ยังไม่สะเด็ดน้ำ  
 ทำเอา **นายฯลุงตุ๋** อารมณ์บ่จอย.....สะพัดบีกแซ่ พล.อ.เทพพงศ์ ทิพย-  
 จันทร ฝช.ฝบ.ทบ. หรือบีกต้อ พล.อ.สลิท ทองักดี เสธ.ทบ. จะข้ามมานั่งปลัด  
 กระทรวงกลาโหม แทน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ที่จะเกษียณอายุ.....ส่งบีกแดง  
 พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และบีกแซ พล.ท.วิชัย แซจอหอ แม่ทัพ  
 ภาคที่ 2 ขึ้นเป็น ฝช.ฝบ.ทบ. ....ลือบีกเล็ก พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง  
 เสธ.ทบ. ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. ....บีกตู่่น้อย พล.ท.กัญเกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1  
 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1.....ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นการชิงดำระหว่าง พล.ท.ศักดิ์ดา  
 เปรมนาวิน แม่ทัพน้อยที่ 2 กับ พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาค 2.....  
 ตำแหน่ง ฝบ.ทร.คนใหม่ที่จะขึ้นแทน พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ระหว่างบีกน้อย พล.ร.อ.  
 นริส ประทุมสุวรรณ ฝช.ฝบ.ทร. กับบีกลือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสธ.ทร.  
 ก็มีจุดดีจุดเด่นที่ต่างกัน.....ตำแหน่งในกองทัพอากาศขับแต่รอง ฝบ.ทอ. ที่มีชื่อ  
 พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน จาก ฝช.ฝบ.ทอ. ....ขออย่าว่าเป็นแค่ข่าวลือ  
 .....● รัฐบาลเตรียมจัดนิทรรศการ 100 ปี **ธงชาติไทย** ในวันที่ 28 ก.ย.  
 โดย **ออมสิน ชีวะพฤกษ์** รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบายเพื่อให้ความรู้ถึงที่มา  
 ของ **ธงชาติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6**.....และจะได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้ขับร้อง  
 เพลงชาติไทยเป็นเวอร์ชันใหม่.....มี **วิรัช อยู่ถาวร** และ **นิติพงษ์ ห่อนาค** ได้  
 รับมอบหมายให้จัดทำเพลงชาติชุดนี้.....  
 โดยนักร้องรุ่นใหม่ กิจ เดอะวอยซ์ เอ๊ะ  
 จิรากร ต้า มิสเตอร์ทีม กิว วงฟลัวร์  
 พีระพัฒน์ เถรว่อง และ ณัฐ ศักดาทร  
 ร้องนำประสานเสียง.....โดยใช้เนื้อร้อง  
 และทำนองเดิมทุกประการ.....●  
 โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทไม้ท้องถิ่น  
 ร่วมกับทุนใหญ่ตั้งขึ้นบริเวณย่าน ถ.จันดี-  
 สวนชั้น ต.ไสหร้า อ.ฉวาง **นครศรีธรรมราช**  
 ต้องชะงักไป เมื่อถูกชาวบ้านทักท้วง เรื่อง  
 ของสถานที่ก่อสร้างใกล้สถานศึกษา **ห้าง**



แค่มีถนนแค่นี้ แต่ปัจจุบันกลับมามีค่าการต่อโดยไม่ฟังเสียงชาวบ้าน อ้าง รัฐบาล มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้เดินหน้าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว....ชาวบ้านเกรงจะได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนมา ช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ดับไฟเสียตั้งแต่ต้นลม .....

● สังคมวันนี้ เวลา 08.30 น. วิไลลักษณ์ ชูวิวัฒน์กุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัย ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.....สวดพระอภิธรรมศพ จุรีรัตน์ วีระพันธุ์ มารดา พ.ต.อ.พันธ์ระวี วีระพันธุ์ ถึง 17 ก.ค. เวลา 19.00 น. ที่ศาลาจารย์มิลินท วัดชลประทานฯ พระราชทานเพลิงศพ 18 ก.ค. เวลา 18.30 น. ....●

“อินทรีเหล็ก”

## เกษตรเขต 2 เร่งขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ในพื้นที่ภาคตะวันตก

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงษ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ได้มีการขับเคลื่อน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีการแบ่งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ติดตามใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 รับผิดชอบ โดยเน้นเรื่องโครงการที่แต่ละชุมชนเสนอ จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่มโครงการ



ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปศุสัตว์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหารและการแปรรูป การผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่ โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยตนเอง

สำหรับโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) มาจาก 9 คือ รัชกาลที่ 9, 10 คือ รัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี โดยการให้ชุมชนซึ่งรู้จักกันดี เป็นผู้คัดเลือกรับรอง สร้างรายได้ให้เกษตรกร เรียนรู้การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำโครงการโดยเกษตรกรเองในครั้งนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำว่าจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคือทำให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการดังกล่าว



**ได้ชื่อว่า** “จอมแฉ” มาแต่สมัยยังเป็นรัฐมนตรี มาถึงวันนี้ “เสียใจ” ออกโรงแฉความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวล็อตสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์ และเรียกร้องให้ “ลุงตู่” ใช้มาตรา 44 ตรวจสอบความถูกต้องในการจำหน่ายข้าว พร้อมให้ออกคำสั่งเปิดโกดังข้าวทั้งหมด เพื่อพิสูจน์ว่า ข้าวในโกดังนั้น อยู่ในสภาพข้าวคมนกินหรืออาหารสัตว์

เมื่อไม่นานมานี้ “เสียใจ” ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร กับเพื่อนอดีต ส.ส.เพื่อไทย 4 คน จัดทำหนังสือ “ทำลายจำนำข้าว แต่ฆ่าชาวนา” เพื่ออธิบายความสำเร็จของโครงการจำนำข้าว



# สายแฉ! 'ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร' เกมข้าวเน่า..ใครเน่า?

แต่หนังสือเล่มนี้ พวกเขาอ้างว่า คสช.ห้ามจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

พูดถึง “เสียใจ” เวลาที่มีการเล่าปมชีวิตการเมือง สื่อสำนักใหญ่ๆ บางแห่งมักจะไม่พูดถึงปฐมนพนักเลือกตั้งในสี่สี่ “ไทยรักไทย”

ปี 2542 ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เสียใจได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย เพราะอยากทำงานการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ โดยบิดา “กำนันตง” ศุภกร จรัสเสถียร เจ้าของโรงสีข้าวแหลมทอง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ก็ให้การสนับสนุน

ช่วงแรกๆ ที่ทักษิณไปเปิดสาขาพรรคที่พยัคฆภูมิพิสัย กำนันตงยังขบถให้ทักษิณหาเสียงแฉมหาสารคาม

เหตุการณ์พลิกผัน หลังจากบิดาของเสียใจถูกยิงเสียชีวิต ในพรรคไทยรักไทยก็มี “อดีต ส.ส.” หลังไหลเข้ามาซบทักษิณ รวมถึง สุชาติ โชคชัยวัฒนากร อดีต

ส.ส.มหาสารคาม หลายสมัย จากพรรคกิจสังคม ซึ่งมีฐานการเมืองอยู่ใน อ.พยัคฆภูมิพิสัย เหมือนกัน

เลือกตั้งปี 2544 พรรคไทยรักไทยจึงส่ง “เสียใจ” สุชาติ ลงสนาม ส่วนเสียใจ

ก็ย้ายไปซบพรรคประชาธิปัตย์ แต่ผลเลือกตั้งหักปากกาเซียน มวยใหม่อย่างเสียใจเอาชนะเสียต้อยไปแบบหืดจับ

ว่ากันว่า เสียใจได้ภาพลักษณ์ดีกว่าตรงเป็น “คนรุ่นใหม่” เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสหรัฐ บวกกับกระแสความสงสารของ

ชาวบ้านที่บิดาคือ กำนันตง เสียชีวิต แต่เลือกตั้งปี 2548 เสียใจก็พ่ายกระแสทักษิณสมัยอยู่ ปชป. เสียใจมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทุจริตในหลายโครงการ อาทิ กรณีทุจริตโครงการซื้อรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร

ปี 2552 สุชาติ โชคชัยวัฒนากร ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทย ไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย แฉมได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม เสียใจสบโอกาส จึงลาออก ปชป.มาอยู่พรรคเพื่อไทย เพราะเขาตระหนักดีว่า ขึ้นอยู่ ปชป.ต่อไป ชาตินี้ก็ไม่ได้เป็น ส.ส.

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5749

หน้า: 1 (บนขวา), 2

Col.Inch: 71.31

Ad Value: 156,882

PRValue (x3): 470,646

Clip: Full Color

คอลัมน์: คนในข่าว: สายแฉ! ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร'เกมข้าวเหนียว'ใครเนา!

เลือกตั้งปี 2554 สุชาติส่งลูกชาย "ลัทธชัย โชคชัยวัฒน์นกร" ลงชื่อกับเสี่ยโจ้ ผลปรากฏว่า กระแสยิ่งลักษณ์แรงสุด ๆ จุดเสี่ยโจ้เข้าสภา รอบที่สอง

เมื่อเข้าสภารอบใหม่ เสี่ยโจ้รับบทจอมขูดค้าย้ายตรงข้าม และบทบาทคณะทำงานตรวจสอบการถือครองที่ดินเขาแพงของแทน เทือกสุบรรณ บุตรชาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งผลงานชิ้นโบแดงเข้าตา "แกนนำพรรคเพื่อไทย" จนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ในวัย 40 ต้นๆ

ก่อนเกิดการยึดอำนาจ เสี่ยโจ้ได้เข้าพิธีวิวาห์กับ สิริยา ตันติวิวัฒน์พันธ์ เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 หลังจากนั้นไม่นานมีการปรับ ครม.ยิ่งลักษณ์ เสี่ยโจ้หลุดจากตำแหน่ง โดยมีเสี่ยเต๋นเข้ามาเป็น รมช.เกษตรฯ แทน

ปี 2558 ความช่วยเหลือ เมื่อเสี่ยโจ้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น ถูกโจรบุกปล้นถึงห้องพักในโรงแรม ANA Inter Continental ตั้งอยู่ที่ 1-12-33 Akasaka Minato-ku กรุงโตเกียว มีการต่อสู้กันภายในห้องพัก จนเสี่ยโจ้แขนหัก

หลังจากนั้น "เสี่ยโจ้" ยุทธพงศ์ เจียบหายไปที่พักใหญ่ ก่อนจะกลับมาพร้อมกับหนังสือ "ทำลายจำนำข้าว แต่ฆ่าชาวนา" อันเป็นผลงานร่วมกันของยุทธพงศ์ พร้อมอดีต ส.ส.เพื่อไทย อย่าง สุรสาธ ผาสุข อดีต ส.ส.สิงห์บุรี, สมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี, สุชาติ ไลยน้ำเงิน อดีต ส.ส.สพบุรี และนิยม ช่างพินิจ อดีต ส.ส.พิษณุโลก

ในวันเปิดตัวหนังสือชิ้นนี้ คสช.ห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง แต่อดีต ส.ส.กลุ่มนี้ก็นำไปวางขายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา

เสี่ยโจ้บอกว่า หนังสือมีเนื้อหา 434 หน้า จำหน่ายในราคา 250 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวนาโดยตรง

ล่าสุด เสี่ยโจ้กับเพื่อน ส.ส.ชุดเดิม เปิดเกมขายข้าวเหนียว โดยตั้งคำถามถึงรัฐบาลประยุทธ์ว่า ทำไมรัฐบาลไม่เอาข้าวสารเหล่านี้ไปช่วยคนยากจน หรือไปขายให้คนยากจนในราคาถูก แทนที่จะไปขายให้โรงงานอาหารสัตว์ ในราคาถูก ๆ จึงขอให้ พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ ในวงการค้าข้าวมีข่าวลือว่ามีเงินทอนกันเป็นหมื่นล้านบาท

มีข้อสงสัยเกิดว่า ปลายหอกของเสี่ยโจ้ไม่ใช้รัฐบาลทหาร แต่กลับเป็น "นักธุรกิจอาหารสัตว์" ระดับอดีต ส.ส.คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มก่อนการเมือง ที่มีข่าวว่า จะสนับสนุน "พรรคทหาร" ในอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องที่ซับซ้อนซ่อนปม จึงทำให้ "เดอะแฉ็ค" วีระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่ออกมาเปิดโปงเรื่องขายข้าวเหนียวเหมือนกัน ต้องชิงมาแฉลงข่าวว่า ตัวเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับเสี่ยโจ้ และเปิดโปงการระบายข้าวเหนียว ก็คนละประเด็น

ยิ่งใกล้วันพิพากษาคดีจำนำข้าว ยิ่งเข้มข้นในทางการเมือง นำจับตาอย่างใกล้ชิด ยกแรกแค่ประท้วงก็เลือดเดือด!!



# Govt brushes off call to test the quality of rice stocks

## THE NATION

THE NATIONAL Council for Peace and Order (NCPO) has brushed aside requests for a special order to open up warehouses to verify rice quality to see if it is still good for human consumption.

Col Winthai Suwaree, the NCPO spokesman, said the Commerce Ministry is responsible for responding to the Pheu Thai party's claims that the government had sold rice in its inventory for feedmill production at a low price.

This has resulted in a heavy loss estimated to exceed Bt10 billion, according to Yuttapong Charassathien, a former Pheu Thai MP who doubted that the ongoing sale of 2.4 million tonnes of government-owned rice was implemented properly.

Winthai said Yuttapong should seek further information from the Commerce Ministry, which said it has reasons to justify its decision to sell the large quantity of rice at a relatively low price.

Earlier, Yuttapong, a former deputy agriculture minister, said he had evidence that the Commerce Ministry did not sell the rice to a company, named CPS Co, which offered to buy the government's stock at about Bt9,000 per tonne.

Instead, he said, the ministry later sold the same rice to other firms at a price of only Bt4,000 per tonne for use as feedmill rather than human consumption.

As a result, Yuttapong asked Prime Minister Prayut

Chan-o-cha to exercise his power under Article 44 of the interim charter to re-open warehouses for the public to help verify the quality of rice.

Duangporn Rodprayad, director-general of the Department of Foreign Trade, said the selling price is not the only factor in managing the huge inventory that resulted from the previous Yingluck government's unlimited rice-pledging scheme. The government needed to take into account warehouse, interest and rice treatment expenses as well as impacts on human and animal health, Duangporn said.

The huge inventory was acquired under the previous government's rice-pledging scheme at a cost of

Bt22,000-23,000 per tonne for white rice and Bt29,000-30,000 for Hom Mali rice.

According to the Commerce Ministry, the quality of rice had deteriorated due to an extended period of storage and was no longer suitable for human consumption, so it was sold to the feedmill industry at a lower price.

Yuttapong said CPS Co, the company previously contracted by the ministry, had insisted that the rice was still good for people's consumption so it should not be sold to the feedmill industry.

The former deputy agriculture ministry also urged Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak and Commerce Minister Apiradi Tantraporn to attend to the verification process to see if the rice inventory was still good for human consumption.

Yuttapong also said CPS Co had twice sent letters to the Department of Foreign Trade seeking a review of the sale of rice at a low price.

When it took office more than three years ago, the Prayut government inherited a huge rice inventory of 18 million tonnes from the previous government's rice-pledging scheme. Over the past three years, 3.5-4 million tonnes of rice have been sold annually at a loss to ease the government's burden.

The last inventory of 2.87 million tonnes has been in the process of being sold, consisting of 167,000 tonnes of rice for people's consumption, 2.14 million tonnes for feedmill, and 568,000 tonnes for the energy sector.

“

**SELLING PRICE WAS NOT THE ONLY FACTOR IN HANDLING THE HUGE INVENTORY THAT CAME FROM THE RICE-PLEDGING SCHEME. THE GOVERNMENT NEEDED TO TAKE INTO ACCOUNT WAREHOUSES, INTEREST AND RICE TREATMENT COSTS AS WELL AS IMPACTS ON HUMAN AND ANIMAL HEALTH.**

**Duangporn Rodprayad, head of Foreign Trade**



**ชื่นชมฝีมือคนไทย** ● นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ชื่นชมผลงานการดีไซน์ผ้าไหมของผู้เข้าประกวดเป็นประธานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูง  
พระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศ ประจำปี 60 ซึ่งกรมหม่อนไหมจัดขึ้น เพื่อค้นหาสุดยอด  
ยอต้นกดีไซน์ออกแบบชุดผ้าไหม-มือทอระดับชาติ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้





วันเกษตรแห่งชาติ...พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “เกษตร สืบสาน ปณิธานของพ่อ” โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้